



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (โทรภายใน ๑๔๒๔๓)

ที่ ๐๗๐๑/๗๔๑/๒๕๖๗

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างสำหรับการจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อดำเนินการพัฒนา บำรุงรักษา และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ globthailand.com ประจำปี ๒๕๖๗

เรียนเสนอ

อนุสนธิบันทึกกรมเศรษฐกิจฯ ที่ ๐๗๐๑/๗๑๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗
กระทรวงฯ อนุมัติให้กรมเศรษฐกิจฯ จ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญเพื่อดำเนินการพัฒนา บำรุงรักษา
และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ globthailand.com ประจำปี ๒๕๖๗ นั้น

กรมเศรษฐกิจฯ ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญเพื่อดำเนินการพัฒนา
บำรุงรักษา และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ globthailand.com ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อใช้งาน
ในราชการของศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจฯ โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ไปพลางก่อน หรือ งบ. รายจ่ายประจำปี งบ. พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์: ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โครงการที่ ๒: โครงการขับเคลื่อนการทูต
เศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา กิจกรรมที่ ๑: ขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจ งบรายจ่ายอื่น: ค่าใช้จ่าย
ในการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยกับนานาชาติประเทศ ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่น ข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง
จัดจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญ เพื่อดำเนินการพัฒนา บำรุงรักษา และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ globthailand.com ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท ครีซ ออน มี กรุ๊ป จำกัด	๔๙๔,๓๔๐.-	๔๙๔,๓๔๐.-
รวม (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)		๔๙๔,๓๔๐.-	๔๙๔,๓๔๐.-

*ราคาที่เสนอและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นสมควรจัดจ้างเหมาบริการจากผู้เสนอราคาดังกล่าว เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคา
ที่ต่ำที่สุดและอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

เห็นชอบ

(นายเชิดชาย ไขว้ไวยุทธ์)

อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

อนันต์ พิกุลทิพย์สาคร

(นายอนันต์ พิกุลทิพย์สาคร)

เลขานุการกรม กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ



ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญดำเนินการพัฒนา บำรุงรักษา
และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ globthailand.com ประจำปี ๒๕๖๗
ของศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ประสงค์จัดจ้างเหมาบริการ
ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการพัฒนา บำรุงรักษา และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ globthailand.com ประจำปี ๒๕๖๗
ของศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศขอประกาศผลการจัดจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญดำเนินการ
พัฒนา บำรุงรักษา และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ globthailand.com ประจำปี ๒๕๖๗ ของศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ครีช ออน มี กรุ๊ป
จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๔,๓๔๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเชิดชาย ไข่วิวิทย์)

อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ